
ระเบียบวาระการประชุม 
แกนน าศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๒ 
วันจันทรท์ี่    ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๒     เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ   ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ช้ัน  ๘  อาคารอ านวยการ     
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  -------------------------------------------- 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่   ๒    เรื่อง  การเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ระเบียบวาระที่   ๓   เร่ืองอ่ืนๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

รานงานการประชุม 
แกนน าศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๒ 
วันจันทรท์ี่    ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๒ 

ณ   ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   อาคารอ านวยการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  -------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ประธาน  
๒. นายชอบ บุญช่วย ศิษย์เก่า  
๓. นายสัญญา ณ  พิบูลย์ ศิษย์เก่า  
๔. ผศ.สนอง สุวรรณวงศ์ ศิษย์เก่า  
๕. ผศ.นิรัตน์ จรจิตร ศิษย์เก่า  
๖. ผศ.ประสิทธิ์ ฤทธาภิรมย์ ศิษย์เก่า  
๗. นายณรงค์ ขุ้มทอง ศิษย์เก่า  
๘. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ สังขมณี ศิษย์เก่า  
๙. ผศ.วรงค์ ฤกษ์รุจิพิมล ศิษย์เก่า  
๑๐. รศ.ยาใจ โรจนวงศ์ชัย ศิษย์เก่า  
๑๑. ผศ.นิตยา ธัญญพาณิชย์ ศิษย์เก่า  

ผูไ้ม่มาประชุม 
๑. นายสมนึก มีแสง อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า  
๒. พลตรีบุญส่ง ก าภู ศิษย์เก่า  

เร่ิมประชุม  เวลา    ๑๐.๒๐    น. 

ระเบียบวาระที่   ๑   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
๑. เร่ืองการจัดงานเฉลิมฉลอง  ๙๐  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ที่จัดเมื่อวันที่  ๒๕   

ตุลาคม  ๒๕๕๑  เป็นการจัดในปีที่ย่างเข้าสู่ปีที่ ๙๐ ของมหาวิทยาลัย  ส่วนในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นปีที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ด าเนินงานมาครบ ๙๐ ปี เต็ม จึงด าริว่าน่าจะได้มีการจัดกิจกรรมเป็นการต่อเน่ือง  
กิจกรรมหนึ่งที่คิดจะท า คือ การท าบุญใหญ่ในมหาวิทยาลัย   อาจนิมนต์พระสงฆ์  จ านวน ๕๐๐ รูป   



๓ 

มาเจริญพระพุทธมนต์  ซึ่งได้ประสานงานเบื้องต้นไว้กับ ผศ.แมน ธนาวุฒิ  (ข้าราชการบ านาญของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา)  ไว้แล้ว 

๒. เร่ืองการสร้างอาคารสมาคมศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัยได้จัดพื้นที่และงบประมาณส าหรับสร้าง  
อาคารสมาคมศิษย์เก่า  โดยก าหนดพื้นที่ตรงข้ามกับอาคารเกษตรหลังใหม่  งบประมาณ  ๑๐  ล้านบาท  ขณะนี้
ก าลังรอการเสนอราคา 
  ที่ตั้งของอาคารสมาคมศิษย์เก่าอยู่ใกล้กับสระว่ายน้ า (งบประมาณ ๔๕ ล้านบาท) ซึ่งก าลังด าเนินการ
เพื่อก่อสร้างอยู่เช่นเดียวกัน  นอกจากนั้นอาคารทั้ง ๒ หลัง ยังอยู่ใกล้ศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ธุรกิจ (สงขลาพาเลซ)  ซึ่งต่อไปศิษย์เก่าอาจมาพักและท ากิจกรรมต่างๆ ได้สะดวก  เพราะอยู่ในบริเวณเดียวกัน 

 ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ืองการเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 ประธานแจ้งว่าการเชิญแกนน าศิษย์เก่ามาร่วมประชุมในวันนี้  เนื่องจาก ต าแหน่งนายก สมาคมศิษย์เก่า
ว่างลง  ด้วยนายสมนึก  มีแสง  ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าเป็นสมัยที่  ๒  ได้ครบวาระแล้ว 
จ าเป็นต้องเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่า  เพื่อด าเนินกิจการของสมาคม 
 ประธานปรารภว่า ท าอย่างไรจึงจะให้สมาคมศิษย์เก่าของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีความเข้มแข็ง   
และมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  รวมทั้งมีทะเบียนรายชื่อศิษย์เก่าที่สมบูรณ์ 
 จากนั้นประธานเชิญแกนน าศิษย์เก่าเสนอข้อคิดเห็น  เพื่อการเสนอเลือกนายก สมาคมศิษย์เก่าคนใหม่
ต่อไป 
 แกนน าศิษย์เก่าได้เสนอความคิดเห็นและให้ข้อคิดต่างๆ สรุปได้  ดังนี้  

๑. นอกจากการมีที่ท าการของสมาคมศิษย์เก่า  และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแล้ว ควรมีหัวหน้า
ส านักงานสมาคมศิษย์เก่า  และมีเจ้าหน้าที่ประจ าของสมาคม  เพื่อจัดท าท าเนียบศิษย์เก่า  และติดต่อ
ประสานงานต่างๆ  

๒. นายกสมาคมศิษย์เก่า  ควรเป็นผู้เกษียณอายุราชการแล้วไม่นานนัก  ไม่ควรเป็นผู้ที่ยังท างานประจ า  
เน่ืองจากไม่มีเวลาพอที่จะด าเนินงานเพื่อสมาคมได้อย่างเต็มที่  ส่วนอุปนายกสมาคม  ควรมีศิษย์เก่าที่เป็น
อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยร่วมด ารงต าแหน่งอยู่ด้วย 

๓. กรรมการสมาคมศิษย์เก่า  ควรมีหลากหลายรุ่น 
๔. ควรเลือกสรรบุคคลที่ด าเนินงานเข้มแข็งเป็นกรรมการของสมาคม 
๕. การเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่ายังไม่ควรเลือกในวันนี้  เนื่องจากตามระเบียบของสมาคมศิษย์เก่า 

จะต้องเชิญคณะกรรมการชุดเดิมมาร่วมประชุม  แล้วด าเนินการคัดเลือกนายกสมาคมคนใหม่  พร้อมมีการ
มอบหมายงานกันด้วย    การเชิญประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการเชิญประชุม ครั้งที่ ๑  เมื่อคณะกรรมการชุดเดิม  
ไม่มาประชุมให้เชิญประชุมครั้งที่  ๒  เพื่อด าเนินการต่อไป  หากคณะกรรมการชุดเดิมไม่สามารถมาประชุม  
ในครั้งที่  ๒   สมาชิกที่มาประชุมจึงด าเนินการเลือกนายกสมาคมได้ 



๔ 

 ผศ.ดร.ประสิทธิ์   สังขมณี   แจ้งว่า  การด าเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าที่ผ่านมามีเฉพาะนายกสมาคม
คนเดียวไม่มีคณะกรรมการ   ผู้ที่ท างานเพียงแต่มารวมตัวช่วยงานกันเป็นคร้ังคราว 
 อนึ่ง  ผศ.ดร.ประสิทธิ์   สังขมณี   แจ้งต่อที่ประชุมว่า  นายสมนึก  มีแสง   ยังไม่ได้รับหนังสือ  
เชิญประชุมในวันนี้  หากจะมีการประชุมครั้งต่อไป  ในวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๕๒  นายสมนึก  มีแสง  สามารถ
มาร่วมประชุมได้ 
 มติที่ประชุม   ๑. ในการด าเนินการของสมาคมที่ผ่านมา  เมื่อไม่มีคณะกรรมการก็ให้เชิญเฉพาะ 
   นายกสมาคมมาร่วมประชุมเพื่อด าเนินการต่อไป     

         ๒.  ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่  ๙  กันยายน  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองอ่ืนๆ   
  -  เร่ืองรายชื่อศิษย์เก่านายชอบ  บุญช่วย  ตัวแทนแกนน าศิษย์เก่าแจ้งว่า  ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นมีการจัด
สังสรรค์ประจ าปีกันอยู่แล้ว  การจัดท าท าเนียบศิษย์เก่า  จึงสามารถท าได้โดยการรวบรวมรายชื่อศิษย์เก่า  
จากตัวแทนของแต่ละรุ่น 
 -  มีผู้เสนอว่าในการประชุมครั้งต่อไป  ควรมีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย  เช่น  บทบาทของสมาคมศิษย์
เก่ากับมหาวิทยาลัย  หรือหัวข้ออ่ืนๆ   
 ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม    ๑๑.๔๕    น. 

 
 

(ผศ.นิตยา  ธัญญพาณิชย์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 


